

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมีสอาด เกาะสมัน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายธีรยุทธ์ งามมัน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายตรา เหมโคกน้อย	เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นางรัตติยา หวังบุญ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑		
๕	นายพรชัย อุษณีย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓		
๖	นายประกอบ ดิงหวัง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔		
๗	นายเดชพนต์ อูศมา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕		
๘	นายอารีพันธ์ ปากบารา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัฐการ ลัดเสี่ย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายสุมาตรา แซ่อาหลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายอนุเทพ อัสมาตร์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นายจำรูญ ตาเหยบ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๕	นางสาวอาทิญา ชัยทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๖	นางสาวภัทรานิษฐ์ หลงหา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายปรีชา ปินดิกา	ผอ.กองสาธารณสุข		
๘	นางสาวรุ่งนภา อูสมมา	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม		
๙	นางนุโรณี เศรษฐสุสุข	ผอ.กองการศึกษา		
๑๐	นายพงศ์พิริยะ บุณยะผลึก	ผอ.กองช่าง		
๑๑	นายสุติมัน ยูไ้เซ	ผอ.กองคลัง		
๑๒	นายประวิทย์ หมุดเอียด	นิติกรชำนาญการ		
๑๓	นางสาวอรพินทร์ โอมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๔	ค.อ. อานันท์ หักมาพันธ์	เจ้าพนักงานจราจร ชิงนาญ ๐๑๔		
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุมพร้อมครบบองค์ประชุมนายมีสหาดี เกาะสมัน ตำแหน่งประธานสภา อบต.ปากน้ำ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำพร้อมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑.๑ เรื่องการลงนามในสำเนาหนังสือเชิญประชุมการประชุมสภาฯ โดยขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือของงานกิจการสภาฯ ให้ผู้รับหนังสือลงนามในสำเนาหนังสือด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ๑.๒ เรื่องคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของ อบต.ปากน้ำ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารคำสั่งที่ ๑๑๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองนายก อบต.ปากน้ำและเลขานุการนายก อบต.ปากน้ำ ดังนี้.

๑.นายสุมาตรา แซะอาหลี เป็นรองนายกฯลำดับที่ ๑

๒.นายอนุเทพ อัลมาตร์ เป็นรองนายก ลำดับที่ ๒

๓.นายจำรูญ ตาเหยบ เป็นเลขานุการนายก

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องกระทู้ถาม
	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
	-ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธาน	๕.๑ ผู้ตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และวาระ ๓ ชั้นลงมติเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ
นายเทศาภิบาล อุตมา	ส.อบต.ม.๕ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการแปรญัตติว่าเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไปจนถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. ตนเองและคณะกรรมการแปรญัตติได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำตามระยเวลาดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ปรากฏว่าตามวันและระยเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกหรือคณะผู้บริหารท่านใดได้ขอยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะกรรมการจึงมีมติยื่นตามร่างเดิมของคณะผู้บริหารฯ ที่ได้ผ่านมติรับหลักการไปแล้วในวาระแรก เพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาต่อชั้นลงมติต่อไป ขอขอบคุณครับ
ประธาน	ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ว่าไม่มีการยื่นคำแปรญัตติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จากสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารแต่อย่างใด ประธานอนุญาตให้มีการอภิปราย
 นะครับ หากสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ ปกติว่าไม่มี ประธานจึงขอมติ
 ให้ความเห็นขอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
 โดยการยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเต็มสภาฯ

ประธาน

๕.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตั้ง
 เป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ของกองคลัง ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติครับ

นายรัฐกร ลัดเลีย

นายก อบต.ปากน้ำ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 งบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดอื่นขอ
 อนุญาตท่านประธานสภาฯให้เจ้าหน้าที่จากกองคลังได้ชี้แจงต่อสภาฯครับ

ประธาน

เชิญเจ้าหน้าที่กองคลังครับ

นายสุติมัน ยูโษะ

ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงเหตุผลในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นการจัดซื้อโต๊ะทำงาน
 จำนวน ๑ ตัว เนื่องจากโต๊ะทำงานมีไม่เพียงพอเพื่อใช้ในการทำงาน งบประมาณที่
 ขอโอนจำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท ครับ

ประธาน

สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ

นายเดชพนธ์ อูสมมา

ส.อบต.ม.๕ บ้านท่ายาง อภิปรายสนับสนุนในการขอโอนงบประมาณของกองคลัง
 เพราะเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทำงานในการทำงานในส่วนตัวแล้วไม่
 ขัดข้องที่จะยกมือสนับสนุนเห็นชอบในการโอนงบประมาณในครั้งนี้

ประธาน

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก เชิญครับ ปกติว่าไม่มี จึงขอมติโดยการ
 ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเต็มสภาฯ

- ประธาน** ตอนนี้เวลาก็เที่ยงแล้วครับยังเหลือระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านอยากที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึงขอพักการประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ
- เวลา ๑๓.๓๐ น.** ภาคบ่ายเลขานุการสภาฯ เชิญองค์ประชุม ปรากฏ ว่าครบองค์ประชุมแจ้งท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในภาคบ่ายต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่อง อื่นๆ
- ประธาน** ท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะนำเสนอเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้รับทราบเชิญครับ
- นายอารีแหนน ปากบารา** ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการตั้งไลน์กลุ่มของสมาชิกว่าเมื่อได้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลต่างๆที่เห็นว่ามีความจำเป็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกประเด็นหนึ่งในช่วงนี้ที่อยู่ในช่วงฤดูฝนขอให้ผู้บริหารได้วางแผนการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
- นายเดชพนธ์ อูสมาน** ส.อบต.ม.๕ บ้านท่ายาง เรื่องการประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายที่เห็นว่าจำเป็นมากๆ ที่ให้พี่น้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของท้องถิ่นเพราะพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือภารกิจอื่นๆ เช่นกองสาธารณสุขทำโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
- นางรัตติยา หวังบุญ** ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูก แจ้งความเดือดร้อนในพื้นที่เกี่ยวกับรั้วพื้นที่สาธารณะในพื้นที่
- นายธีรยุทธ งามมัน** ส.อบต.ม.๗ บ้านท่าพะยอม ได้พูดคุยในประเด็นเกี่ยวน้ำท่วมขังในพื้นที่และการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ที่ต้องซ่อมแซมและเพิ่มเติมจุดประชาสัมพันธ์และเพิ่มเติม

การขุดลอกคูระบายน้ำที่ควรจัดการตักหน้าขุดหลังที่ควรจัดหาเพื่อการแก้ปัญหา
เร่งด่วนได้ทันทั่วทั้งที่ และสามารถแก้ปัญหาโดยการวางแผนล่วงหน้าด้านป้องกัน
บรรเทาภัยได้

- นายประกอบ ดิงหวัง** ส.อบต.ม.๔ บ้านตะโล๊ะโส ผ่าท่ำนประธาณไปถึงคณะผู้บริหาร เก็ยวกับเรื่งขยะ
ที่เก็ยจากนั้กท่องเท็ยวควรหามาตรการแก้ปัญหโดยเร่งควนเพราะนวันขยะยั้ง
เพ็มมาข้ันนั้กท่องเท็ยวกั้มาข้ันในพ้ันที่ของเรอา และอื่กเรื่งการค้ดตั้งไฟฟ้า
สาธาณะควรให้ครอบคลุมท้ังพ้ันที่เพราะอย่ำน้อยสามารถหุเลาปัญหาที่เก็ยจาก
ว้ยรूंหรือการล้กเล็กขโมยน้อยไปได้ในพ้ันที่
- นายอารีแห่ัน ปากบารา** ส.อบต.ม.๖ บ้ันท่ามาล้ยแสดงควมวิตกกังวลเก็ยกับการค้าเนิการ โครงการ
จ้ดซ้ือถ้ังน้ำให้แก่ประธาชนในพ้ันที่เกาะบูโหลน ถึงแม้ผมเป็นสมาชิกหุม้บ้านอื่
แต่หวังขยจริงจกแล้วถุคฝนจะฝ่านไปแต่ไม่มีน้ำจะเก็บไว้ใช้ขยามจ้าเป็นหรือขยาม
แล้งไม่ทราบประเด็นปัญหามันอย่อย่างไรค้ดข้ดตรงไหน อย่อย่างไร
- ประธาณ** ได้พุดถึงอาคารวันนอร์ซึ่งอยู่ขยชอยตะรุเตา ๓ ที่ปล่อยปละละเลยเอาไว้โดยไม่มี
ช่อมแซมและใช้ให้เก็ยประโยชนั้ไม่ควรปล่อยไว้ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของว้ยรूं
และควมเดื่อคร่อน
- นายอารีแห่ัน ปากบารา** ส.อบต.ม.๖ บ้ันท่ามาล้ยสอบถาเมื่เรื่งจูดชมวิว ๑๘ ถ้ันที่ได้รับบประมาณจาก
ส่วนกลางว่าได้ค้าเนิการไปถึงไหน อย่อย่างไร อยากทราบถึงควมก้าวหน้าของ
โครงการนี้คร้บ ขอให้เรื่ยนถาเมื่ข้ือมถ้ต่อท่ำนประธาณฝ่านไปยั้งผู้บริหารช่วยให้
ข้ือมถ้ต่อที่ประชุม ค้วยคร้บ
- นายตรา เหมโกกน้้อย** ปล้ด อบค.นำเสนอแนวทางการบริหารจ้ดการอาคาร วันนอร์ ชอยตะรุเตา ๓ ว่าให้
ท่ำนายกจ้ดตั้งคณะท่ำนงานข้ันมา ๑ ชุด ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หวัหน้าส่วน
ตัวแทนกองช่าง ตัวแทนองค้กร ๕ ภาคส่วน ได้แก่ท่องที่ ท่องถึน องค์กรศาสนา
องค์กรภาคประธาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในพ้ันที่จ้ดเวที่ทาทางออกในการ
ค้าเนิการอาคารด้ังกล่าวและรายงานให้ท่ำนนายกร้บทราบต่อไป

- นางภัทรานิษฐ์ หลงหา
หน.สน.ปลัด ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอความช่วยเหลือความเดือดร้อน
ด้านการป้องกันบรรเทาภัยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดซึ่งขั้นตอนการบริหารจัดการ
ในการแจ้งเหตุ การขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันบรรเทาภัย เป็นต้น
- ประธาน
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดที่อภิปรายเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อมูล เชิญครับ
- น.ส.อาทิญา ชัยทอง
รองปลัด อบต.ปากน้ำได้รายงานถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิก พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต.ปากน้ำว่าได้รับประโยชน์มากและเป็น
ที่พอใจของทุกท่านเพราะได้รับทั้งความและสนุกสนาน ความสามัคคีในองค์กรและ
ในปีนี้มีโครงการท้องถิ่นสัมพันธ์ที่ อบต.แหลมสนเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ มีพิธีปิดด้วยขอให้ทุกท่านได้เข้า
ร่วมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะ
- นายปรีชา บันดิกา
ผอ.กองสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเตาเผาขยะเคลื่อนที่ซึ่ง
ปัจจุบันได้หาทางออกด้วยการยืมใช้หรือขอให้แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนขอมา
ปัจจุบันกองสาธารณสุขมีความลำบากใจมากๆในการบริหารจัดการเพราะไม่มี
พื้นที่
- ประธาน
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดที่อภิปรายเพิ่มเติมหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เชิญครับ
ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก ตอบข้อหารือของสมาชิกครับ
- นายรัฐการ ลัดเลีย
นายก อบต.ปากน้ำ ได้ตอบประเด็นที่สมาชิกรับเสนอหรือขอข้อมูลในที่ประชุม
เกี่ยวกับเรื่อง ๑.เรื่องการวางแผนด้านการป้องกันบรรเทาภัย ๒.เรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ ๓.เรื่องรถตัดหญ้าชุดหลัง ๔.เรื่องถังน้ำเกาะบูโหล่น ๕.เรื่องคูระบาย
น้ำ.๒และม.๔ ๖.เรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ที่จะพยายามเดือน
ผู้ประกอบการตลอดเวลา ๗.เรื่องอาคารวันนอร์มอบให้กองช่างรีบไปดำเนินการ
แก้ปัญหา ๘.เรื่องจุดชมวิว ๑๘ ล้าน ทำเทียบเรือ หอประชุม จะดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการรับช่วงต่อรีบเข้าดำเนินการ สำหรับปัญหาทุก
เรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนขอให้แจ้งมาที่ อบต.เลยเพราะ

อนาคตเราจะเป็นวิสามัญจ่ายขาดเงินสะสม ๕.เรื่องเดาเผาขยะไร้มลพิษแบบเคลื่อนที่ให้มีการบริหารจัดการโดยการตั้งคณะทำงานบริหารการเสนอความเห็นเพื่อการใช้งานเดาเผาขยะเคลื่อนที่ ๑๐.เรื่องการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารชุดใหม่เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดีในอนาคต ๑๑.เรื่องกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ที่เราต้องเข้าร่วมกับเจ้าภาพด้วย จนที่เข้าใจและพอใจของสมาชิก และในส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้บริหารจะรีบดำเนินการแก้ปัญหาให้ด่วนที่สุด

ประธาน

ก่อนการปิดประชุมสำหรับวันนี้ขอนำเสนอกล่องวงจรปิดที่ปัจจุบันที่เริ่มมีการเสียหายหลายจุดขอให้มีการแก้ไขด้วย

ประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินมาจนครบตามระเบียบวาระทุกประการแล้วขอขอบคุณสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และประธานได้กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ



จกรายงานการประชุม

(นายตรา เหมโคกน้อย)

เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ



ตรวจรายงานการประชุม

(นายมัสดา เกาะสมัน)

ประธานสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากน้ำแล้ว เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)ทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายเดชพนต์ อูศมา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีระยุทธ งามมัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายอารีเหิน ปากบารา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖